



สำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง
รับที่ 3280 เวลา ๒๕๖๗
วันที่ - 2 S.ค. 2567

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๓๐๐๙)

ที่ กท ๑๗๐๑/๑๗๕๕

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เวียนประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

เรียน หัวหน้าคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล พร้อมสรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือกและเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน ของนางสาวธัญทิพา เวทมาหะ มาเพื่อโปรดทราบและลงประกาศในเว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองต่อไป

(นางสาวชุตินา แก้วประยูร)

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง
ดำเนินการ

(จำสืบท โขชัยพร โฉมศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง



ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวธัญทิพา เวทมาหะ	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กน.สวพ.๒๖)	นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กน.สวพ.๒๖)	กลุ่มงานวิจัยผังเมือง ๒ กองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและ พัฒนาเมือง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุนทรีย์ เสริญสุขสัมฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ข้าราชการหนบผู้ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๖๗

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก

นางสาวธัญทิพา เวทมาหะ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กน.สวพ.๒๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- การวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง</p> <p>- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง</p> <p>- อายุราชการ ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการเป็นเวลา ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการเป็นเวลา ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)</p> <p>- ไม่มี</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๙</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอัญทิพา เวทมาหะ
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กน.สวพ.๒๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การศึกษาประชากรกรุงเทพมหานคร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมือง ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานวิจัยผังเมือง ๒

กองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผลผลิต

รายงานการศึกษาประชากรกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีฐานข้อมูลประชากรกรุงเทพมหานครที่เป็นปัจจุบัน ประมวลผลแล้ว พร้อมให้บริการและเผยแพร่ รวมถึงสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัยด้านการผังเมืองแก่ หน่วยงานภาคราชการ เอกชน และประชาชน

๒. ผลการศึกษาสถานการณ์ประชากรกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ จำนวนประชากร การกระจายตัวของประชากร ความหนาแน่น และการเปลี่ยนแปลงประชากร โครงสร้างอายุและเพศ ของประชากร องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ความเป็นเมืองประชากรนอกทะเบียน และแนวโน้มประชากรกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๕ เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ ข้อมูลทางผังเมืองด้านประชากร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาเมืองในระดับต่าง ๆ.

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การศึกษาความต้องการองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากร รวมถึงแนวโน้มของ ประชากรสูงอายุและการกระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองสำหรับผู้สูงอายุใน กรุงเทพมหานคร

๓. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพเมืองที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและรองรับ สังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ทราบแนวโน้มของประชากรสูงอายุและการกระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒. ทราบถึงปัญหาและความต้องการองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในอนาคต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และสามารถพึ่งพาตนเองในสังคมได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
๓. มีแนวทางการพัฒนากายภาพเมืองเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน